

Hội thảo về Điều tra xu thế kinh doanh (BTS)

Chiều ngày 28/05/2014, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức Hội thảo về Điều tra xu thế kinh doanh (Business Tendency Survey- BTS). TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Các đại biểu tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (TT&DB KT-XH QG).

Sau lời khai mạc Hội thảo của TS. Nguyễn Bích Lâm, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày Tổng quan Điều tra BTS trên thế giới và ở Việt Nam; đề xuất 05 nội dung để tiếp tục triển khai điều tra BTS như sau:

(1) Khôi phục điều tra BTS ở 04 lĩnh vực đã được điều tra trước năm 2007, bao gồm, Công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nhất là dịch vụ kinh doanh bất động sản hiện đang là vấn đề nóng, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội;

(2) Giao cho 01 đơn vị thuộc TCTK chủ trì điều tra BTS. Đề xuất đưa ra 05 đơn vị theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn 01 đơn vị chủ trì điều tra BTS;

(3) Hình thành nhóm điều tra BTS bao gồm các thành viên đến từ các Vụ liên quan của Tổng cục và của Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm TT&DB KT-XH QG. Nhóm này do đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì làm trưởng nhóm.

(4) Một số nội dung thiết kế cuộc điều tra BTS của TCTK. Cần cập nhật và vận dụng phương pháp luận điều tra trong cuốn Cẩm nang điều tra BTS do OECD xuất bản năm 2013; chia sẻ kết quả điều tra BTS giữa TCTK với các cơ quan khác tiền hành điều tra BTS và với cộng đồng doanh nghiệp - Đối tượng của cuộc điều tra BTS;

(5) Tham dự các hoạt động quốc tế về BTS. Tổng cục Thống kê cần tham gia vào một số tổ chức quốc tế về BTS, như CIRET, RETA...

PGS.TS. Đỗ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm TT&DB KT-XH QG và TS. Phạm Tuấn Anh, Phó phòng Dự báo Thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), trong bài tham luận của mình đã đánh giá cao việc TCTK tổ chức Hội thảo này; Hội thảo đã cung cấp khá đầy đủ, sâu sắc tình hình điều tra BTS của các nước trên thế giới và ở Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với TCTK, Viện KHTK trong điều tra BTS. Đại diện lãnh đạo Vụ TK Công nghiệp trình bày dự thảo phương án điều tra BTS trong lĩnh vực chế biến.



TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Bích Lâm khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc điều tra BTS và sẽ khôi phục cuộc điều tra này, nhưng theo lộ trình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Tổng cục đánh giá cao Viện KHTK đã chuẩn bị tốt tài liệu và các điều kiện tổ chức cuộc hội thảo này, đã kết nối với Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia về điều tra BTS. Tổng cục sẽ thành lập Nhóm công tác để triển khai thực hiện điều tra BTS vào năm sau 2015.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và thu nhập bình quân đầu người/năm của xã

Trong hai ngày 12-13/6/2014, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và thu nhập bình quân đầu người/năm của xã” khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.



Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Liệu, đại diện lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ TK Tổng hợp, Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, Vụ TK Giá, Vụ TK Xã hội và Môi trường lần lượt trình bày các nội dung sau: (1) Khái quát tình hình triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và mô hình triển khai; (2) Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê (Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư); (3) Giá cơ bản và tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản; (4) Đề án Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (5) Hệ thống chỉ số giá sử dụng trong các chỉ tiêu theo giá so sánh và (6) Cách tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã.

Sau khi kết thúc mỗi nội dung, Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận để các vị đại biểu đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến từ các Cục TK là bộ phận trực tiếp tham gia thu thập, xử lý, tổng hợp; cụ thể là những khó khăn, bất cập và giải pháp của địa phương. Các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Cục TK tập trung vào các vấn đề: áp lực số liệu, thời gian công bố số liệu của Chi cục, Cục và Tổng cục, góp ý vào hệ thống biểu mẫu của TCTK...

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu đánh giá cao ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục trong ban hành các chế độ báo cáo, quá trình triển khai chưa đồng bộ... Ông cũng nhấn mạnh vấn đề xây dựng mô hình cộng đồng trách nhiệm, huy động nguồn lực của toàn Ngành để bảo đảm chất lượng số liệu thống kê, nâng cao vị thế ngành Thống kê.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê tại Thanh Hoá

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-VTKE ngày 26/5/2014 của Viện trưởng Viện Khoa Học Thống kê về tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (trình độ Đại học, cao đẳng) tại Thanh Hoá, sáng ngày 02/06/2014, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện KHTK đã phối hợp với Cục TK Thanh Hoá tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

với gần 60 học viên đến từ các phòng nghiệp vụ của Cục TK và Chi cục TK Thanh Hoá.

Tham dự Lễ khai giảng Lớp học có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, ông Mai Tùng Long, Phó Chánh văn phòng TCTK và Ban lãnh đạo Cục TK Thanh Hoá.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc, động viên các học viên không chỉ học tập tốt tại lớp học này, mà cần phải học nữa, học mãi với các hình thức khác nhau để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc. Viện KHTK cần phối hợp tốt với Cục TK Thanh Hóa tạo ra văn hóa học tập, nghiên cứu khoa học điển hình để nhân rộng trong toàn Ngành, nhằm nâng cao năng lực của công chức, viên chức để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; góp phần cải thiện chất lượng thông tin thống kê. Đối với giảng viên, ông Vũ Thanh Liêm cũng yêu cầu giảng dạy theo phương pháp tích cực, tăng cường trao đổi, thảo luận giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên thông qua thảo luận nhóm...

Ông Trịnh Xuân Phú Cục trưởng Cục TK Thanh Hóa đã cảm ơn lãnh đạo Tổng cục và cá nhân ông Vũ

Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã quan tâm đến Thống kê Thanh Hoá nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nói riêng và sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục đối với các hoạt động của Cục Thống kê Thanh Hoá, trong đó có lớp học này.



Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CAO CẤP TỔNG CỤC THỐNG KÊ CAMPUCHIA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Ngày 7/5/2014, Đoàn lãnh đạo cao cấp Tổng cục Thống kê Campuchia (NIS) đã đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê (KHTK). Bà Hang Lina, Tổng cục trưởng NIS làm trưởng đoàn, thành viên trong đoàn gồm: 04 Phó Tổng cục trưởng (ông Ha Bunton, ông Cheachantola, ông Kang Sosaty, ông Lon Kimleang) và 02 lãnh đạo cấp Vụ (bà Ouch Monysetha, Phó vụ trưởng Thanh tra Bộ Kế hoạch; ông They Kheam, Vụ trưởng Tổng điều tra và điều tra). Về phía Việt Nam có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế; các Phó viện trưởng Viện KHTK và một số công chức Viện KHTK.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã nêu bật tầm quan trọng của Chiến lược phát triển Thống kê nói chung và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vai trò của Viện KHTK là đơn vị đầu mối, giúp TCTK trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ và một số hoạt động nổi bật của Viện KHTK trong những năm qua, nhất là kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thống kê.

Đoàn lãnh đạo cao cấp của TCTK Campuchia không chỉ quan tâm đến các nội dung đã được ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng trình bày, mà còn quan tâm đến nhiều hoạt động và sản phẩm khác của Viện KHTK, như: Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thống kê; sách thực hành thống kê phiên bản tiếng Việt; Từ điển Thống kê Việt Nam; điều kiện ăn ở của học viên...

Ngoài ra, Đoàn đã đi thăm cơ sở vật chất của Viện KHTK như: Hội trường, phòng học, phòng Lab, thư viện, phòng nghỉ của học viên...

Bà Hang Lina Tổng cục trưởng TCTK Campuchia đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của Lãnh đạo TCTK, Viện KHTK và mong muốn Viện

KHTK tư vấn, hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Campuchia, đào tạo nhân lực thống kê trình độ cao, xây dựng công cụ đánh giá năng lực cơ quan thống kê quốc gia Campuchia.



Đoàn lãnh đạo cao cấp Tổng cục Thống kê Campuchia tham quan lớp học tại Viện KHTK

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TẶNG 100 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ TRƯỜNG SA

Ngày 11/6/2014, tại Bộ Tư lệnh Hải quân (Thành phố Hải Phòng), bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); ông Trần Đăng Long, Chủ tịch Công đoàn TCTK - cùng một số lãnh đạo, cán bộ Cục TK Hải Phòng đã có buổi gặp gỡ với Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và trao 100 triệu đồng ủng hộ chiến sĩ và ngư dân bám biển Trường Sa. Tiếp đoàn có Chuẩn đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân; Chuẩn đô đốc Hải quân Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.



Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, trao quà cho Bộ Tư lệnh Hải quân

Tại buổi gặp gỡ, bà Trần Thị Hằng bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với những khó khăn, gian khổ mà các cán bộ, chiến sĩ hải quân và ngư dân Trường Sa đang vượt qua: Trong không khí cả nước cùng hướng về Biển Đông, với số tiền ủng hộ 100 triệu đồng tuy chưa phải là lớn nhưng là tấm lòng san sẻ, là lời động viên chân thành mà ngành Thống kê muốn gửi tới cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng các ngư dân đang ngày đêm bám biển, kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tư lệnh hải quân và toàn thể cán bộ chiến sĩ, ngư dân, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, công chức, viên chức ngành Thống kê, ông cho biết: Với niềm tin yêu của người dân cả nước, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, Bộ Tư lệnh Hải quân với vị trí đầu tàu sẽ làm tốt vai trò của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

**TỔNG CỤC THỐNG KÊ
VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37 /VTKE
Về việc mời tham dự các lớp

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

.....

Thống kê là nghiệp vụ chuyên sâu, do đó cần phải được trang bị kiến thức thống kê không chỉ đối với những người làm công tác thống kê, mà còn đối với những người sử dụng thông tin thống kê.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nói trên, trong 6 tháng cuối năm 2014, Viện Khoa học Thống kê tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê và kiến thức quản lý nhà nước (xem Phụ lục 1 đính kèm).

Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lý thuyết và thực hành thống kê, quản lý hành chính nhà nước đến từ Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê và chuyên gia quốc tế; phòng học và trang thiết bị hiện đại, đặc biệt phòng Lab rất hiện đại do Hàn Quốc viện trợ. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

Viện Khoa học Thống kê trân trọng thông báo tới Quý cơ quan đăng ký nhu cầu tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng (ở Phụ lục 1) theo mẫu đính kèm ở Phụ lục 2 và gửi về Viện Khoa học Thống kê trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần bằng đường công văn hoặc thư điện tử theo địa chỉ ghi ở phía dưới Công văn này.

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức lớp học riêng cho công chức, viên chức thuộc đơn vị mình, vui lòng thông báo sớm ít nhất 01 tháng trước khi lớp học bắt đầu để phối hợp tổ chức lớp học hiệu quả.

Cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận.

- Như trên;
- Lưu TT, VT.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

**Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê,
Viện Khoa học Thống kê**


ĐC: 42 – Tô Hiệu – Q.Hà Đông – Hà Nội

ĐT: 04. 37755991 – FAX: 04.37751356

ĐD: 0983936985 (gặp chị Đồng Nguyễn Lệ

Hằng) Email: lehang012@gmail.com

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Đoàn

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (6 THÁNG CUỐI NĂM 2014)

STT	Tên lớp	Mã lớp	Nội dung	Thời gian	Khai giảng	Kinh phí	Địa điểm
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê	TK1.14.10	Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành thống kê: <ul style="list-style-type: none"> - Những vấn đề cơ bản về thống kê - Điều tra thống kê - Tổng hợp thống kê - Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng KT-XH - Điều tra chọn mẫu - Phân tích dãy số theo thời gian - Chỉ số thống kê 	1 tuần 02/6-6/6	02/6/2014	1.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê
2	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên)	TK3.14.11 TK3.14.12	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Thống kê Việt Nam - Công tác Phương pháp chế độ thống kê và Thống kê tổng hợp - Công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản - Công tác thống kê công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư 	1 tuần 02/6-06/6	02/6/2014	1.500.000/ người	
			<ul style="list-style-type: none"> - Công tác thống kê thương mại, dịch vụ và giá - Công tác thống kê dân số và lao động - Công tác thống kê xã hội và môi trường - Công tác tài khoản quốc gia 	1 tuần 30/6-4/7	30/6/2014	1.500.000/ người	
3	Bồi dưỡng kinh tế lượng	TK6.14.13	Cung cấp các kiến thức sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bản chất của kinh tế lượng và số liệu kinh tế; - Mô hình hồi quy đơn giản; - Mô hình hồi quy đa biến: Ước lượng; - Mô hình hồi quy đa biến: Suy luận; 	2 tuần 16/6-27/6	16/6/2014	1.500.000/ người	

STT	Tên lớp	Mã lớp	Nội dung	Thời gian	Khai giảng	Kinh phí	Địa điểm
A	B	C	D	E	F	G	H
			- Mô hình hồi quy đa biến: Tiệm cận; - Mở rộng về phân tích hồi quy đa biến; - Mô hình hồi quy đa biến với thông tin chất lượng: Biên nhị phân.				
4	Phân tích và dự báo chuỗi thời gian	TK6.14.14 TK6.14.15	Các phương pháp phân tích nâng cao về dãy số thời gian, phân tích các thành phần của dãy số thời gian (xu thế, thời vụ, ngẫu nhiên...), giới thiệu các phương pháp dự đoán thống kê chuyên sâu.	2 tuần 21/7-1/8	21/7/2014	1.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê
				2 tuần 11/8-22/8	11/8/2014	1.500.000/ người	
5	Các phương pháp phân tích và dự báo thống kê	TK6.14.16	Kiến thức tổng quát về thống kê học, kỹ năng trình bày dữ liệu, các phương pháp thống kê mô tả, kỹ năng phân tích thống kê trong các tình huống với các mục đích khác nhau.	1 tuần 25/8-29/8	25/8/2014	1.500.000/ người	
6	Phương pháp luận về điều tra và kỹ năng viết báo cáo phân tích kết quả điều tra	TK6.14.17	Kiến thức, kỹ năng của người tổ chức điều tra, từ khâu lập kế hoạch tổ chức nghiên cứu, thiết kế các thang đo và công cụ thu thập thông tin, cách thức tiến hành tổng hợp xử lý kết quả điều tra và viết báo cáo phân tích	1 tuần 08/9-12/9	08/9/2014	1.500.000/ người	
7	Kỹ năng phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế	TK6.14.18	Cung cấp các phương pháp phân tích nâng cao về dãy số thời gian, phân tích các thành phần của dãy số thời gian (xu thế, thời vụ, ngẫu nhiên...), giới thiệu các phương pháp dự đoán thống kê chuyên sâu.	1 tuần 22/9-26/9	22/9/2014	1.500.000/ người	

STT	Tên lớp	Mã lớp	Nội dung	Thời gian	Khai giảng	Kinh phí	Địa điểm
A	B	C	D	E	F	G	H
8	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)	TK3.14.19 TK3.14.20	<ul style="list-style-type: none"> - Quy trình sản xuất thông tin thống kê - Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam - Xây dựng phương án điều tra thống kê - Điều tra chọn mẫu - Tổng quan về hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP - Một số kỹ năng phân tích và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê 	2 tuần 08/9-19/9	08/9/2014	1.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê
				2 tuần 15/9-26/9	15/9/2014	1.500.000/ người	TP Biên Hòa (Đồng Nai)
9	Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính)	QL2.14.03 QL2.14.04	<ul style="list-style-type: none"> - Lý luận về hành chính nhà nước - Pháp luật trong hành chính nhà nước - Quyết định hành chính nhà nước - Tổng quan về chính sách công - Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước - Quản lý tài chính công - Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công - Chính phủ điện tử - Văn hoá công sở - Cải cách hành chính ở Bộ, ngành và địa phương - Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở Bộ, ngành và địa phương 	6 tuần 22/9-31/10	22/9/2014	2.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê
				6 tuần 29/9-7/11	29/9/2014	2.500.000/ người	TP Biên Hòa (Đồng Nai)
10	Phân tích thống kê đa biến	TK6.14.21	Các phương pháp thống kê đa biến, xây dựng mô hình hồi quy, kiểm định các giả thuyết của mô hình, đánh giá độ tin cậy của thang đo...	1 tuần 20/10-24/10	20/10/2014	1.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê
11	Kỹ năng thực hiện một báo cáo thống kê phân tích kinh tế - xã hội vĩ mô	TK6.14.22	Trang bị kỹ năng thực hiện một báo cáo thống kê phân tích kinh tế - xã hội	1 tuần 27/10-31/10	27/10/2014	1.500.000/ người	Viện Khoa học Thống kê

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 trang 22

(Tiếp theo trang 48)

Phụ lục 2:

Đơn vị:.....

**DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ
DỰ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG DO VIỆN KHTK TỔ CHỨC**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Mã lớp^(*)

(*) Mã lớp: Ghi theo mã lớp cột C, Phụ lục 1 đính kèm Công văn số 37/VTKE ngày 30/5/2014

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2014

Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị